

Số: 524/KH-VKS

Yên Bái, ngày 23 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải *Búa liềm vàng*) lần thứ V-2020 trong ngành Kiểm sát Yên Bái

Thực hiện kế hoạch số 53/KH-VKSTC ngày 13/4/2020 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao về triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V-2020 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch triển khai giải Búa liềm vàng năm 2020 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V- năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

Việc hưởng ứng, tham gia giải nhằm tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân, với phương châm "*lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực*", "*lấy cái đẹp dẹp cái xấu*", coi đây là một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng. Đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tham gia phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "*tự diễn biến*", "*tự chuyển hóa*" trong nội bộ; phát hiện những cahcs làm hay, mô hình tốt để biểu dương, nhân rộng và đấu tranh phê bình, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại.

Tạo sự quan tâm, hưởng ứng tham dự giải của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành. Qua đó tạo hiệu ứng tác động lan tỏa để người dân hiểu hơn về Viện kiểm sát, về người cán bộ Kiểm sát, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Nội dung

Các tác phẩm tham dự Giải tập trung viết về xây dựng Đảng, xây dựng ngành trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, công tác chuyên môn gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát.

Chủ đề của các tác phẩm tập trung tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; kiện toàn, tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, cơ cấu lại đội ngũ công chức; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về công tác

lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; phản ánh kết quả, bài học kinh nghiệm, vai trò của VKSND trong đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên “*Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm*” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành (26/7/1960-26/7/2020).

Khuyến khích các tác phẩm báo chí phản ánh về những tấm gương điển hình tiên tiến, thể hiện bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, tích cực phòng ngừa tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế; tấm gương vượt khó của các cán bộ khu vực vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc những cách thức, biện pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công tác của tập thể, cá nhân trong ngành.

3. Tổ chức thực hiện

Viện trưởng VKSND cấp huyện, Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh chủ trì, phối hợp với cấp ủy đơn vị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh có trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo Viện trong việc tổ chức thực hiện; đồng thời theo dõi, tổng hợp kết quả và báo cáo theo đúng yêu cầu và tiến độ.

Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh mở chuyên mục “*Tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V-năm 2020*”, để tiếp nhận, đăng các tác phẩm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong đơn vị, trong ngành và xã hội.

Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức trung ương và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020 được đăng tại trên Tạp chí điện tử Kiểm sát (www.kieiemsat.vn) và trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Yên Bái.

Bài viết của các đơn vị (bao gồm: tất cả các thể loại như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí đã được đăng, phát tác phẩm từ ngày **01/11/2019 đến ngày 10/10/2020**) gửi về tổ tuyên truyền VKSND tỉnh (qua VPTH) **trước ngày 05/10/2020** để tổng hợp báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền (Tạp chí Kiểm sát) lựa chọn tác phẩm gửi tham gia giải./.

Nơi nhận:

- Tạp chí KS, VKSTC;
- BTG Tỉnh ủy Yên Bái;
- Đ/c Viện trưởng VKS tỉnh;
- Các đ/c PVT VKS tỉnh;
- Các phòng, VKSND cấp huyện;
- Thành viên tổ tuyên truyền;
- Lưu: VP, VT.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Quang Vinh